



กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑

รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง เติมนายยุทธศาสตร์สื่อสาร
ทั่วโลก สื่อไกลทั่วโลก บรรยายพิเศษเรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย
ช่วงเปลี่ยนผ่าน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นายอลงกรณ์ พลบุตร
รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศไทยช่วงเปลี่ยนผ่าน ให้แก่กรรมการบริหาร กรรมการบริหารสาขา ที่ปรึกษา และอนุกรรมการ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน ๖๐๐ คน ในการประชุม-สัมมนาของสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ มีพนักงานและลูกจ้าง กว่า ๔๐,๐๐๐
กว่าคน และมีการนำส่งรายได้ให้แก่รัฐเป็นอันดับ ๕

โดยนายอลงกรณ์ ได้บรรยายถึงศักยภาพและระดับความสามารถของประเทศไทย ที่ได้รับการจัด
อันดับจากองค์กรระดับประเทศหลายองค์กร อาทิ ธนาคารโลกปรับตัวเลขประเมินอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของไทยปี ๒๕๕๙ ดีขึ้น IMD จัดอันดับให้ศักยภาพการแข่งขันปี ๒๕๕๙ ของไทยดีขึ้น
Master Card จัดอันดับให้กรุงเทพมหานครคว้าแชมป์โลกที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในโลก
ชมมหานครลอนดอน นอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับจาก WEF ว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับที่ ๒๑
ของโลก และเป็นอันดับ ๕ ของเอเชีย ได้รับการจัดอันดับจาก WHO ว่าประเทศไทยมีการบริการสุขภาพ
ของระบบสาธารณสุขดีที่สุดในอันดับ ๔ ของโลก และดีที่สุดในอันดับ ๒ ของโลกในการแก้ไขปัญหาการติดต่อ
ของโรคเอดส์และซีพีจีจากแม่สู่ลูก และล่าสุดประเทศไทยติด top ten โลก ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน
อันดับ ๙ ของประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลก (Thailand ranked top ten HPI - Happy Planet
Index) ซึ่งก่อนหน้านี้ประเทศไทยคว้าแชมป์โลก อันดับ ๑ ในการเป็นประเทศที่มีความทุกข์น้อยที่สุดในโลก
เหล่านี้ล้วนเป็นข้อบ่งชี้ว่าการปฏิรูป ๒ ปี มีทิศทางที่ดีขึ้น ประเทศไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้น
มีสมรรถนะทางเศรษฐกิจดีขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรภาครัฐภายใต้การปฏิรูปประเทศ
มีคะแนนดีขึ้น ประเทศไทยยิ่งใหญ่กว่าที่ใครคิด สองปีของการปฏิรูปประเทศ ประเทศไทยได้รับการจัด
อันดับที่ดีขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

การปฏิรูปประเทศจะสำเร็จได้ ทุกคนต้องเปลี่ยนความคิด (mindset) ต้องมองเห็นความเป็นไป
ได้ของประเทศ ก้าวข้ามความขัดแย้ง ก้าวผ่านความอ่อนแอ และจุดอ่อนต่างๆ เพื่อก้าวไปสู่การเป็น
ประเทศไทย 4.0 เปลี่ยนผ่านไปสู่ value based economy จากเดิมที่เป็นเศรษฐกิจแบบ more for
less ไปสู่ less for more ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และเน้นภาคบริการ ต่อยอด
ภาคอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ และเติม ๕ อุตสาหกรรมอนาคต (new S-curve) ประกอบด้วย
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องร่วมกันเปลี่ยนผ่าน
ประเทศ ร่วมกันสร้างพาหนะใหม่ เตรียมความพร้อมเพื่อออกเดินทางสู่ระดับพหุคูณใหม่ของประเทศ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็นประเทศไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
สร้างความเข้มแข็งในสังคมโลก

พร้อมกันนี้ ยังได้บรรยายภาพรวมแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อเพิ่มระดับขีดความสามารถของ ประเทศ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นแผนแม่บทหลักที่เป็นกรอบชี้้นำการกำหนดนโยบายและแผน ต่างๆ สำหรับการพัฒนาประเทศ

กลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จำเป็นต้องมีเครือข่ายสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ขณะนี้มีเครือข่ายสพท.จำนวน ๗๑ องค์กร เพื่อร่วมผลักดันการปฏิรูปประเทศ ๕ ภารกิจหลัก คือ สื่อสาร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สร้างสถาบันการปฏิรูป (Reform Academy) สร้างผู้นำการปฏิรูป (Reform Leaders) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปฏิรูปทั่วไทยเริ่มที่ตนเอง (Organizational-Based) และขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ (Area-Based) เพื่อสร้างความตื่นตัว และกระตุ้นให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศ เพราะการปฏิรูปประเทศ เป็นเรื่องของทุกคน.
